

Huế, ngày 15 tháng 09 năm 2022

Số: 1509/2022/CV-DNAH

V/v báo cáo nội dung liên quan  
phản ánh xả thải gây ô nhiễm  
môi trường.

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Ban quản lý khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số: 1998/KKTCN-QHXDTNMT ngày 13/09/2022, Công ty chúng tôi đã cho tiến hành ngay việc rà soát lại qui trình sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải; qui trình thu gom và xử lý bụi trong quá trình sản xuất. Kết quả là các hệ thống của chúng tôi nêu trên đều vẫn đang hoạt động ổn định.

Công ty chúng tôi xin được giải trình như sau:

Sản phẩm của công ty chúng tôi là viên nén năng lượng gỗ, qui trình sản xuất là sử dụng lò sấy chỉ đốt bằng gỗ củi keo trầm và dăm gỗ; không đốt bằng bất cứ loại vật liệu nào hoặc pha trộn loại hóa chất nào khác. Quá trình sấy là tách nước từ nguyên liệu gỗ tươi tự nhiên ( có độ ẩm khoảng 50%) để sản xuất ra thành phẩm viên nén gỗ có độ ẩm còn lại đạt < 10%. Vì vậy, khói thải trên chính là hơi nước tách ra trong quá trình sấy và chỉ có mùi đặc trưng của gỗ.

Qui trình xử lý lọc bụi bằng các hệ cyclon 2 cấp, sau đó hơi nước thải đi qua hệ thống bể nước lọc bụi trước khi xả thải; hệ thống ống nước phun sương của các ống thoát khí thải là chốt chặn cuối cùng trước khi hơi nước được xả thải ra ngoài môi trường. Công ty chúng tôi luôn tuân thủ qui trình vận hành sản xuất và kiểm soát tốt lượng bụi trong hơi nước trước khi xả thải ra môi trường hằng ngày theo tiêu chuẩn qui định hiện hành.

Công ty chúng tôi cũng đã ký Hợp đồng với Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại Hợp đồng số : 97/ HĐ-GPMT ngày 16/08/2022 nhằm Tư vấn Hồ sơ đề suất cấp Giấy phép Môi trường theo đúng qui định của pháp luật bảo vệ môi trường.

Hiện chúng tôi đã thuê đơn vị chuyên trách tiến hành quan trắc, lấy mẫu khí thải và bụi tại 03 ống khói của 02 lò sấy tại Biên bản số :783/BBLM-TVDV ngày 15/09/2022. Sau khi có kết quả quan trắc, chúng tôi sẽ báo cáo trình Ban Quản lý khu kinh tế xem xét.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

